

# การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มอำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

ที่ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเชิญร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

เรียน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ทุกท่าน

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ กำหนดจัดโครงการ  
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑  
กิจกรรมที่ ๒.๑ กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต ในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗  
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. และ กิจกรรมที่ ๒.๒ กิจกรรมสร้างค่านิยมร่วมต้านทุจริต ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗  
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพระราชพุดดาจารย์ สพป.สุโขทัย เขต ๑ รายละเอียดปรากฏ  
ตามกำหนดการที่แนบ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ ขอเชิญท่านร่วมโครงการ  
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑  
ในวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว โดยพร้อมเพียงกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

นายวัลลภ วิบูลย์กุล

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

## หลักสูตร

การอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และสร้างค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต

(ภายใต้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต)

ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

### หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในฐานะหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับเยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ ให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพในอนาคตตระหนักในความสำคัญของการเตรียมการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสถานศึกษา ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) เพื่อวางรากฐานการปลูกจิตสำนึก ซึ่งเป็นกลไกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศชาติ โดยการปลูกและปลูกจิตสำนึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต การปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่ดี สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความสะอาดต่อการกระทำผิด ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริต และเข้ามา มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตของหน่วยงานในสังกัด เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

### นิยามศัพท์ของหลักสูตร

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นหัวใจสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร มนุษย์จึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาตลอดเวลา เพื่อให้มีความคิดสร้างสรรค์ และสรรค์สร้างสิ่งใหม่ๆ อีกทั้งเป็นการนำศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการนำเอาความรู้ ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ และสมรรถนะเพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งนอกจากเป็นการเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานได้อย่างดีแล้ว ยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน ให้กับบุคลากรในองค์กรอีกด้วย

### รายวิชา

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๑ นโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๒ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๓ การสร้างค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการและการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

หน่วยการเรียนรู้ที่ ๕ กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ เพื่อสร้างคุณลักษณะ ๕ ประการ ของสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาสุจริต ประกอบด้วย ทักษะกระบวนการคิด วินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ

### กิจกรรมการเรียนรู้

๑. การบรรยาย

๒. เรียนรู้ด้วยตนเอง

## สื่อการฝึกอบรม

๑. Power point

๒. Workshop

## การวัดและประเมินผล

๑. การสังเกต

๒. การอภิปราย

**จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์  
สพป.สุโขทัย เขต 1**



**เรียนดี มีความสุข**

**จุดเน้น SKT 1 : กายภาพที่ดี สู่คุณภาพที่ดีขึ้น      จดหมายข่าว ฉบับที่ 313 เดือน มิถุนายน 2567**



**วันที่ 20 มิถุนายน 2567**

นายวัลลภ วิบูลย์กุล ผอ. สพป.-สุโขทัย เขต 1 พร้อมด้วย นายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์ นายอารีย์ วรรณชัย รอง ผอ. สพป.สุโขทัย เขต 1 เป็นประธานในการเปิดโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 โดยมีนางจิรฉัตร เรืองรุ่ง และนายณรงค์ชัย ไชยติชะ พนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษเป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องประชุม พระราชพทุฒาจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

37 ม.1 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย    055-616180    รายงานโดย นุศราณี สมกู่

f สพป.สุโขทัย เขต 1    www.sukhothai1.go.th    งานประชาสัมพันธ์ : กลุ่มอำนวยการ



วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗

นายวัลลภ วิบูลย์กุล ผอ. สพป. สุโขทัย เขต ๑ พร้อมด้วย นายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์ นายอารีย์ วรรณชัย รอง ผอ. สพป.สุโขทัย เขต ๑ นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดำเนินงานโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ โดยมี นางจิรฉัตร เรืองรุ่ง และนายณรงค์ชัย ไชยติชะ พนักงานคดีปกครองชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องประชุมพระราชพทุฒาจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์  
สพป.สุโขทัย เขต 1

เรียนดี มีความสุข

จุดเน้น SKT 1 : ภาวะภาพที่ดี สุขภาพที่ดีขึ้น

จดหมายข่าว ฉบับที่ 318 เดือน มิถุนายน 2567

**วันที่ 21 มิถุนายน 2567**

นายวัลลภ วิบูลย์กุล ผอ. สพป. สุโขทัย เขต 1 พร้อมด้วยนายวีระ พุ่มไม้ นายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์ นายอารีย์ วรรณชัย รอง ผอ. สพป. สุโขทัย เขต 1 เป็นประธานในการเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 โดยมี นางคมคาย หลินเจริญ ผอ. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และ พระครูสุเมธภูวาล เลขาธิการรองเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย เจ้าอาวาสวัดขุนนางวัง อ. ศิริมาศ จังหวัดสุโขทัย เป็นวิทยากร ในการอบรม ณ ห้องประชุมพระราชพฤฒาจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

37 ม.1 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย 055-616180

รายงานโดย นุชราตรี สมกุล

งานประชาสัมพันธ์ : กลุ่มอำนวยการ

วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗

นายวัลลภ วิบูลย์กุล ผอ. สพป. สุโขทัย เขต ๑ พร้อมด้วยนายวีระ พุ่มไม้ นายสุรสิทธิ์ เกษประสิทธิ์ นายอารีย์ วรรณชัย รอง ผอ. สพป. สุโขทัย เขต ๑ เป็นประธานในการเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑ โดยมีนางคมคาย หลินเจริญ ผอ. กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และ พระครูสุเมธภูวาล เลขาธิการรองเจ้าคณะจังหวัดสุโขทัย เจ้าอาวาสวัดขุนนางวัง อ. ศิริมาศ จังหวัดสุโขทัย เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องประชุมพระราชพฤฒาจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑